

**พระราชดำรัส**  
**ในโอกาสที่เสด็จฯ ไปในการประชุม**  
**โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา**  
**ณ กองบังคับการ กองร้อยที่ ๙ อำเภอสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา**  
**วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๖**



ก่อนอื่นขอขอบคุณทุกๆ ท่าน ที่ได้มาร่วมในการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อที่จะดำเนินโครงการนี้ไปด้วยดี ตามที่ได้ทราบกันแล้วว่าโครงการนี้ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่เลือกนักเรียนในโรงเรียนของตำรวจตระเวนชายแดนนี้ เพราะว่ามีนักเรียนเหล่านี้มีความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นและอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล จนกระทั่งมีความจำเป็นที่ตำรวจตระเวนชายแดนจะต้องไปตั้งโรงเรียนและให้การศึกษา ในการดำเนินชีวิตของคนเรานั้น มีอยู่หลายๆ ด้านด้วยกัน ทั้งในด้านการทำมาหากิน ในด้านสุขภาพอนามัย และการศึกษา ซึ่งท่านผู้มาร่วมในการประชุมครั้งนี้ก็ต่างมีความรู้ในด้านต่างๆ ซึ่งจะต้องมาทำงานส่งเสริมช่วยเหลือพร้อมๆ กันตามที่ท่านได้ปฏิบัติอยู่ ถึงแม้ว่านักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่เรา มาช่วยเหลือนี้ จะมีพื้นฐานของครอบครัวทำอาชีพเกษตรกรรมอยู่เป็นส่วนมากและมีความรู้ในด้านเกษตรกรรมอยู่แล้ว แต่ว่าการที่ทางฝ่ายราชการทั้งหลายที่อาสาสมัครเข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้ ก็ยังเป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้และช่วยกันแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ที่ผู้ปกครองและนักเรียนเหล่านี้ไม่สามารถจะแก้ไขด้วยตนเองได้ ทำให้ได้รับผลดีตามเป้าหมาย ที่เห็นได้ชัดๆ คือ ต้องการให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การที่บุคคลเหล่านี้ มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความรู้ในการรักษาตนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งอันนี้เป็นพื้นฐานที่จะได้มีโอกาสปรับปรุงตนเองศึกษาหาความรู้ ดังโครงการส่งเสริมคุณภาพของการศึกษา เป็นการหาทางให้เกิดความเท่าเทียมกันในโอกาสที่จะได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ในเมื่อบุคคลที่เคยอยู่ในสภาพแร้นแค้นและยากจน สามารถพัฒนาตนเองขึ้นได้นั้น ก็จะมีส่วนทำให้ประเทศมีความมั่นคงและพัฒนาขึ้นต่อไป ฉะนั้น จึงขอสรุปว่าการที่ทุกๆ ท่านมาช่วยกันคิดแก้ปัญหาและที่พึงข้ออุปสรรคข้อบกพร่องในส่วนที่แต่ละคนรับผิดชอบ แล้วก็หาทาง

ประนีประนอมแก้ไขร่วมกัน ก็จะมีประโยชน์แก่โครงการและทำให้เป้าหมายของโครงการสำเร็จลุล่วงไปได้

ขอให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมนี้มีกำลังใจและปลื้มใจในผลงานที่ทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่นี้ฝ่ายตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของโครงการ คือ เรามีการอบรมครูหรือมีวิทยากรที่มาให้แนวความคิดต่างๆ แล้วตัวครูเหล่านี้จะเป็นแกนในการถ่ายทอดต่อไป เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญ ซึ่งเท่าที่ปฏิบัติงานมาตามโครงการนี้เราก็จะถือว่าทุกท่านมีผลงานที่ดีเด่น เพราะว่าทุกๆ ไปจะไม่สามารถดูได้ว่าคนไหนทำงานเป็นอย่างไร เปรียบเทียบจากผลที่ออกมาจากทางโรงเรียน เพราะว่าพื้นฐานของแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกัน ความลำบากทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคมก็ต่างกัน เพราะฉะนั้นการพัฒนาแต่ละแห่งจะต้องมีลักษณะเฉพาะ ขอให้ทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในที่มีอุปสรรคและลำบาก จงมีกำลังใจในการปฏิบัติงาน และขอให้ทุกท่านมีความสำเร็จในชีวิตและการปฏิบัติงานสืบไป

